

BÀN GIAO 150 BỘ HỒ SƠ...

(Tiếp theo trang 1)

Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

đó, 26 bộ hồ sơ của 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 124 bộ hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026). Số lượng hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các cơ quan, đơn vị giới thiệu bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần được phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở hồ sơ tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thực



Đại diện Ủy ban bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ký biên bản bàn giao, tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ảnh: NGỌC LINH

hiện tốt việc bảo quản, lưu trữ và chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị hiệp thương lần hai để thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thời gian quy định. Việc bàn giao hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội

khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm quy trình bầu cử được dân chủ, đúng luật định.

ĐẾN HẾT NĂM 2020...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

kết luận, chỉ đạo đã giao để tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan. Sau 5 năm hoạt động, Tổ công tác đã thực hiện 104 cuộc kiểm tra đối với 22 bộ và cơ quan ngang bộ, 2 cơ quan thuộc Chính phủ, 44 địa phương, 12 tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; đồng thời, có 16 buổi làm việc với các cơ quan, hiệp hội. Tính chung giai đoạn 2017 - 2020, có 18.809 phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đã được tiếp cận, trong đó 4.738 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý được chuyển đến các bộ, ngành, địa phương

và đã trả lời, đăng tải công khai được 3.943 phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 83,22%. Trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc; tiếp

tục hoàn thiện phương pháp, cách thức hoạt động, mô hình tổ chức phù hợp với sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời điểm, từng giai đoạn, phục vụ nhiệm vụ chính trị trên tinh thần tăng cường kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Đối với các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu không được chủ quan, bằng lòng với những kết quả đã đạt được, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần quyết liệt, không để lỡ động nhiệm vụ; để cao trách nhiệm của người đứng đầu, có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản pháp luật; đồng thời, tạo điều kiện cho Tổ công tác hoạt động đúng mục đích, đạt hiệu quả.

MINH HƯƠNG

TAO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 16/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bố phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

được tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, phát huy năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm túc kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp và thân thiện. Các số, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bố trí lãnh đạo trực, giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" bảo đảm các TTHC được giải quyết tại chỗ, nhiều TTHC được giải quyết trong ngày, trước thời hạn. Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 78.317 hồ sơ, trong đó cơ bản các hồ sơ đều được giải quyết trước và đúng hạn. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 94%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm việc đã giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" đã cơ bản bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tinh gọn, hợp lý, cơ bản đáp ứng

các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục hành chính này trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bố phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân nhanh chóng, thuận tiện, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của các số, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các số, ban,

ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh; tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo, nhất là của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm có hiệu quả. Tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố sớm sơ kết việc tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", xác định rõ tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là việc để chậm, quá hạn trong giải quyết một số hồ sơ, thủ tục. Đối với các TTHC bắt buộc phải đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cần nhanh chóng thực hiện để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC. Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ, kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức nhất là những người trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ

chức, cá nhân. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ". Quan tâm hơn đến việc bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC. Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh rất nặng nề, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần của các biện pháp đồng bộ, toàn diện, trong đó cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ" trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

ĐẠO QUYNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số số, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tình hình thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm như: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thái Bình; dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A); dự án tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ quốc lộ 10 (tuyến đường tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam theo hình thức PPP. Hiện nay, các đơn vị đang nỗ lực triển khai thực hiện các dự án nhưng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn thực hiện dự án.

đầu tư một số dự án giao thông quan trọng khác như: dự án xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài; dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối với các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu sông Hóa với tuyến đường bộ ven biển...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo trong việc triển khai thực thi nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng bộ phận, cán bộ, nhân viên. Đối với các công trình giao thông trọng điểm, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Ban phối hợp với các số, ngành, các huyện, thành phố có giải pháp sớm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thi công và thiết kế công

trình bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra...

\* Chiều ngày 16/3, UBND tỉnh họp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm. Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng công trình Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện 5 dự án khởi công năm 2020 chuyển tiếp năm 2021 và 7 dự án khởi công năm 2021. Ban Quản lý cũng báo cáo việc lập quy hoạch, phương án triển khai đầu tư xây dựng khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình); báo cáo việc tổ chức lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực tại xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) và xã Song An, xã Trung An (Vũ Thư).

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về một

số vấn đề như thủ tục đầu tư, quy hoạch quỹ đất, phương án giải phóng mặt bằng, xác định quy mô dự án, thời gian phân kỳ đầu tư, bố trí nguồn vốn đầu tư, công tác quản lý quy hoạch, giám sát chất lượng công trình, công tác thanh quyết toán của các dự án...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, các dự án trọng điểm và các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đang triển khai đầu tư có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh và làm đổi mới diện mạo đô thị của thành phố. Vì vậy, đồng chí đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, đầu tư, xây dựng các công trình, dự án để sớm đưa vào sử dụng. Đồng chí yêu cầu, đối với dự án khu cơ quan hành chính tỉnh, đến năm 2030 phải được xây dựng xong và thống nhất phân kỳ đầu tư chia làm 3 giai đoạn theo đề xuất của Ban Quản lý; các số, ngành liên quan phối hợp triển khai các bước, quy trình đầu tư theo quy định của pháp luật và tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn hình thức đầu tư dự án. Đối với dự án quy hoạch khu vực xã Song An và xã Trung An (Vũ Thư) cần nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, sớm phê duyệt đầu tư và triển khai công tác quy hoạch, tổ chức đấu giá.

Với dự án trọng điểm tòa nhà CDC, Ban Quản lý phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch sắp xếp các đơn vị y tế tập trung làm việc tại CDC. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị cần phải triển khai đầu tư dự án Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng tiến độ nhanh hơn nữa, bảo đảm đúng thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật sớm đưa vào sử dụng đáp ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân; Ban Quản lý phải phân công nhiệm vụ quản lý quy hoạch, giám sát đầu tư xây dựng, chất lượng công trình, quy trình nghiệm thu cụ thể cho từng cá bộ phụ trách để thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các số, ngành liên quan nghiên cứu bố trí, huy động mọi nguồn vốn hợp pháp để bảo đảm có đủ kinh phí triển khai các dự án trọng điểm, để xuất lựa chọn đơn vị chủ đầu tư đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm lập dự án đầu tư xây dựng 2 hạng mục còn lại của công trình Thư viện tỉnh bảo đảm hoàn thiện đúng quy hoạch, thiết kế của công trình trọng điểm của tỉnh đã được phê duyệt.

THÀNH PHỐ

Triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu Nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong

Chiều ngày 16/3, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi các căn hộ nhà ở tập thể thuộc sở hữu Nhà nước tại khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong.

Khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước Do Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình quản lý, được xây dựng vào đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, đã xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm trước và hiện đang có nguy cơ đổ sập. Khu tập thể có 279 căn hộ do 244 hộ gia đình, cá nhân thuê (hoặc thuê lại). Để thực hiện dự án xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Thái Bình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường GPMB, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa nhận tiền. Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế, thời gian hoàn thành xong trước ngày 28/3/2021. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, bảo đảm đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn về người và phương tiện tham gia cưỡng chế; tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB trực tiếp đến các hộ gia đình, cá nhân để người dân tự nguyện nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

ĐỨC DUNG

Đã tiêu thụ gần 100 tấn nông sản cho nông dân xã Vũ Văn

Những ngày vừa qua, nhờ sự vào cuộc tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, nông dân xã Vũ Văn (Vũ Thư) đã tiêu thụ được gần 100 tấn rau bắp cải bị tổn

động. Một số đơn vị tiêu biểu trong công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chung tay tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân xã Vũ Văn như Báo Thái Bình, Trường Chính trị tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Huyện ủy, UBND huyện, Huyện đoàn Vũ Thư, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn... góp phần giảm bớt thiệt hại kinh tế cho nông dân địa phương.

Qua khảo sát, xã Vũ Văn còn trên 500 tấn rau bắp cải cần tiêu thụ sớm để tránh hư hỏng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, giúp nông dân địa phương vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

QUYNH LƯU

Những trường hợp cần làm căn cước công dân gắn chip điện tử trước ngày 1/7/2021

(vnanet.vn) Theo quy định, sẽ ưu tiên cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD; người đã được cấp CMND 9 số và 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin... Những người thuộc diện này cần thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang CCCD gắn chip điện tử.



Đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử.

Đối với các trường hợp là công dân đã được cấp CMND 12 số, CCCD gắn mã vạch mà còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng, Bộ Công an khẳng định các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hợp ưu tiên thì có thể thực hiện việc cấp đổi sang CCCD mẫu mới sau ngày 1/7/2021, như vậy người dân chưa nên vội ở tại địa phương.

Bộ Công an đặt mục tiêu trước ngày 1/7/2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD theo mẫu mới (có gắn chip điện tử) cho người dân trên toàn quốc.

Riêng tại 10 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Ninh), Bộ Công an yêu cầu trước ngày 30/4/2021 phải cấp CCCD gắn chip điện tử cho một nửa số dân cư trú ở các địa phương này.

Thực hiện mục tiêu trên, nhiều ngày qua, lực lượng công an một số tỉnh, thành phố liên tục tăng giờ làm, thậm chí trực ca đêm để làm thủ tục cấp CCCD.

Theo dự kiến, tháng 7/2021 tới đây, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ chính thức hoàn thiện, kết nối với dự án CCCD. Đây cũng là lý do Bộ Công an đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7/2021.